



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ที่ ๒๖๑/๒๕๖๕

เรื่อง การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ช่วงพักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.)

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบายปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงเพื่อให้บริการประชาชนตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลและการสร้างมาตรฐานในเชิงรุก ในการบริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ให้หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการช่วงพักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

วันที่ปฏิบัติ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
วันจันทร์	นางสาสุณี จันทร์อ่อน	หัวหน้าสำนักปลัด	
	นายธีระ จุสงห์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
	นางสาวนันท์พัชร ทิศอากาศ	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์	
	นายอิทธิพล นิเวศโสภณ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
วันอังคาร	นายกิตติคุณ ผิวนวล	นิติกร	
	นางสาวธารินี ปรีเปรม	นักพัฒนาชุมชน	
	นายสิทธิกร ปลื้มสุข	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
วันพุธ	นางสาวทวิภัทร ศรีภุมมา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	
	นางสาวสิริพร เอี่ยมเพชร	เจ้าพนักงานพัสดุ	
	นางสาวรัตติยา บุญมาหา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
	นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์เขียว	นักทรัพยากรบุคคล	
วันพฤหัสบดี	นายนิตยา บุญไฉ่	ผู้ช่วยเจ้านักพัฒนาชุมชน	
	นางสาววิชุดา ลาภานิกรณ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
	นางสุรรัตน์ เกตุพัฒนากุล	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
	นางสาวนันท์นภัส แก้วโสภา	เจ้าพนักงานธุรการ	
วันศุกร์	นางสาวดวงฤดี สุภายุทธ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
	นางวันดี ชูติเชาวน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
	นางสาวปิยนุช ตั้งใจ	นักวิชาการศึกษา	
	นางสาวชุตินา โภคทรัพย์	ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง	
	นายสันติพงษ์ มงคลเจริญ	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	
	นางสาวอนุชา กิจสาสน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	

มีหน้าที่

๑. รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
๒. ให้บริการการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์
๓. ให้บริการการรับเรื่องเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๔. บริการ ติดต่อสอบถาม งานอื่น ๆ

ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นหลัก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายชาติชาย บุญไฉ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน